



ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในรอบการประเมินผลงานเดือนเมษายน ประจำปี ๒๕๕๙ โดยใช้แนวทางการคัดเลือกตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ตามข้อ ๑.๑.๑ กรณีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ ก.พ. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายกำหนดเป็นตำแหน่งที่ปรับระดับสูงขึ้นได้จากระดับเริ่มต้นของสายงานและมีผู้ครองตำแหน่งอยู่แล้ว ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นผู้พิจารณาคัดเลือก

บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. และประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๒ ราย พร้อมทั้งชื่อผลงาน คำโครงเรื่องและสัดส่วนของผลงานที่จะประเมินข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้ จัดส่งผลงานที่จะขอรับการประเมินจำนวนไม่เกิน ๒ เรื่อง และข้อเสนอแนวคิดเพื่อพัฒนางาน จำนวน ๑ เรื่องๆ ละ ๔ เล่ม ส่งให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศนี้ ทั้งนี้ ผู้ใดประสงค์จะทักท้วงผลงานของบุคคลดังกล่าว สามารถทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายพนม ศรศิลป์)

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บัญชีรายละเอียดแผนท้ายประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

ลำดับที่	ตำแหน่ง/สังกัดที่คัดเลือก	ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง/สังกัด ผู้ผ่านการคัดเลือก	ชื่อผลงาน ที่จะขอรับการประเมิน	ผู้ร่วม จัดทำผลงาน	สัดส่วนผลงาน ๑๐๐ %	ข้อเสนอแนววิสัย เพื่อพัฒนางาน
๑	นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตำแหน่งที่ ๔๑๔ กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	นายอภิเทพ มงคล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	เรื่องที่ ๑ การประเมินผล โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนยุทธศาสตร์คุณธรรม จริยธรรม และความ โปร่งใส” เรื่องที่ ๒ การประเมินผล โครงการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗	-	๑๐๐ %	แนวทางการสร้างแรงจูงใจในการ ปฏิบัติงานของข้าราชการ กลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม
๒	นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ตำแหน่งเลขที่ ๕๕๕ กองพุทธศาสนศึกษา	ว่าที่ร้อยตรีจางไท มนต์ โนนุช นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ กองพุทธศาสนศึกษา	เรื่องที่ ๑ โครงการ “หนึ่งใจ ให้ธรรมะ”	-	๑๐๐ %	“หนึ่งใจ ให้ธรรมะ” เฉลียวอร์

๕๕๕๕